



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/สธ๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๕/๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายพลเมืองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ ระดับจังหวัด วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน และขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประสานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแต่ละตำบล แจ้งให้ ศส.ปชต.และเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งรายละเอียดรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. จนภารกิจเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลิงฟ้า ขันตรีรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กคน.จังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในกรณีนี้ เพื่อให้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปโดยสุจริต เทียบธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จึงให้ผู้สมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งเครือข่ายพลเมือง ได้แก่ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ภาคีเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๒ คน ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้

๑. แสดงตนเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ต่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี
๒. สังเกตการณ์กระบวนการเลือกและสังเกตการณ์การนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ก้าวก้าวหรือยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับอำเภอ คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการประจำสถานที่เลือกในแต่ละระดับ

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตราตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์การเลือกตั้งคนละไม่เกิน ๓๕๐ บาท

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอรพิน อาชีวะสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดภูเก็ต

บัญชีรายชื่อผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แบบทำคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๕/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ปฏิบัติงานวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ-สกุล	ศส.ปชต./ภาคีเครือข่าย	หน้าที่	พื้นที่ปฏิบัติงาน
๑	นางสาวอรุโณทัย เย็นจิต	ศส.ปชต.กะรน	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒	นางสาวภัณฑิลา วรสวัสดิ์	ศส.ปชต.กะรน	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๓	นายศุภฤกษ์ ขจรสุวรรณ	เครือข่ายกะรน	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๔	นางศรี ชมันทอง	ศส.ปชต.ราไวย์	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๕	นางสาวธัญญพัทธ์ คงคารอบ	ศส.ปชต.ราไวย์	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๖	นางสาววรรณิ คงคารง	ศส.ปชต.ราไวย์	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๗	นางสุนันท์นิ วงศ์คำจันทร์	ศส.ปชต.กะทู้	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๘	นางจันทร์เพ็ญ ญาติสมบูรณ์	ศส.ปชต.กะทู้	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๙	นางสาวสุพิศตรา แดงคงแก้ว	ศส.ปชต.ป่าตอง	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๑๐	นางสาวจุฑามณี นารอด	ศส.ปชต.ป่าตอง	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๑๑	นางสาวอจรี สัตมัน	ศส.ปชต.กมลา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๑๒	นางสาวอารี ฮะยิมุด	ศส.ปชต.กมลา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมพุดพิชญา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้
๑๓	นายประจิดญ์ รอบรู้	ศส.ปชต.ป่าคลอก	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง
๑๔	นางสาวอัมพิกา ก่อเจริญกิจ	ศส.ปชต.ป่าคลอก	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง
๑๕	นางสาวสุกัญญา หลาวหล้าง	ศส.ปชต.สาคุ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง
๑๖	นางสมรภัค เมลานนท์	เครือข่ายสาคุ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง
๑๗	นางรัชณี ปิ่นชัยศิริ	ศส.ปชต.ศรีสุนทร	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง
๑๘	นางเดือนใจ เสียมบุตร	เครือข่ายศรีสุนทร	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลาง

ปฏิบัติงานวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ-สกุล	ศส.ปชต./ภาคีเครือข่าย	หน้าที่	พื้นที่ปฏิบัติงาน
๑	นางพะเยาว์ สุวะรักษ์	ศส.ปชต.ตลาดใหญ่	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒	นางสาวรัชนิยา ส่างกอง	ศส.ปชต.ตลาดใหญ่	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๓	นางกฤษวรรณ แซ่ตัน	ศส.ปชต.ตลาดใหญ่	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๔	นางขวัญตา สิทธิกร	ศส.ปชต.ตลาดใหญ่	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๕	นางปราณี มานะจิตต์	ศส.ปชต.ตลาดเหนือ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๖	นางสาวณัฐฎาภรณ์ มณีน้อย	ศส.ปชต.ตลาดเหนือ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๗	นางทองดี ช่างหล่อ	ศส.ปชต.ตลาดเหนือ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๘	นายชัยวัฒน์ ธรรมประดิษฐ์	ศส.ปชต.ตลาดเหนือ	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๙	นายอำนรรฆ งานเจริญกุล	ศส.ปชต.รัชฎา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๐	นายสุนทร พูลประเสริฐ	ศส.ปชต.รัชฎา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๑	นางสาวณฤดี วงศ์อนุการ	ศส.ปชต.รัชฎา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๒	นางประภาศรี เตชะสีพันธ์	ศส.ปชต.รัชฎา	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๓	นายเจษฎา แนบเนียร	ศส.ปชต.เกาะแก้ว	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๔	นายเฉลิมชัย ลุยซี	ศส.ปชต.เกาะแก้ว	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๕	นางสาวดรุณี สัตมัน	ศส.ปชต.เกาะแก้ว	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๖	นางสาวกานดา หาญพรหมมา	ศส.ปชต.เกาะแก้ว	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๗	นางสุรีย์พร สกุลสัน	ศส.ปชต.วิชิต	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๘	นางสาวจิตรา เครือแก้ว	ศส.ปชต.วิชิต	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๑๙	นางยุพิน ดิเรกสุนทรเสนาะ	ศส.ปชต.วิชิต	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒๐	นางอัมพร ไชกุล	ศส.ปชต.วิชิต	ผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ที่	ชื่อ-สกุล	ศส.ปชต./ภาคีเครือข่าย	หน้าที่	พื้นที่ปฏิบัติงาน
๒๑	พ.ท.ธนาชาติ ทวีตา	ศส.ปชต.ฉลอม	ผู้สังเกตการณ์การเลือก สมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิธรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒๒	นางสุจิตรา ทวีตา	ศส.ปชต.ฉลอม	ผู้สังเกตการณ์การเลือก สมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิธรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒๓	นางมะลิ นบนอบ	ศส.ปชต.ฉลอม	ผู้สังเกตการณ์การเลือก สมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิธรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
๒๔	นางระพีพรรณ ฉั่วกะบุตร	ศส.ปชต.ฉลอม	ผู้สังเกตการณ์การเลือก สมาชิกวุฒิสภา	ห้องประชุมมหิธรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต